

Kinh tế Hải Phòng: Vàng là điểm sáng cả nước với nhiều đột phá mới

22:19 08/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Năm 2015, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Hải Phòng đề ra đều ở mức rất cao với quyết tâm phấn đấu giữ vững tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, và cao nhất nhiều năm nay (12,5%) góp phần để cả nước đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8%



Quý 1 năm 2025, Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong bối cảnh rất đặc biệt. Cùng cả nước, Hải Phòng tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; hợp nhất nhiều sở, ngành; có một số sự thay đổi về công tác cán bộ... Tuy nhiên, với cách làm bài bản, công minh, có lý, có tình, cùng với sự quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết, trách nhiệm cao, Hải Phòng đã gặt hái được nhiều thành công và hiệu quả ngay trong quý đầu tiên của năm 2025.

Thu ngân sách hơn 47.800 tỷ đồng, đạt kỷ lục

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, ấn tượng nhất là tăng trưởng GRDP quý 1 của Hải Phòng đạt 11,07%. Trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 12,74%; nhóm dịch vụ tăng 9,40%; nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,52% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này tuy chưa đạt như kỳ vọng (kế hoạch năm tăng 12,5%) nhưng cao hơn so với quý 1 của các năm gần đây (quý 1

năm 2024 chỉ tăng 9,32%) và nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao nhất của cả nước.

Một con số khác cũng khá ấn tượng là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,06%. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hải Phòng, với mức tăng trưởng này, IIP của Hải Phòng gấp 1,98 lần bình quân chung cả nước; quy mô công nghiệp xếp thứ 5 sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương. Cũng như vậy, về tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thông thường quý 1 hàng năm đều thấp nhưng năm nay đạt 45.390,7 tỷ đồng, tuy mới đạt gần 19% kế hoạch năm nhưng lại tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi quý 1 các năm trước chỉ tăng trưởng khoảng 8-11%.



Và con số thực sự xuất sắc, là đột phá của quý 1 năm nay chính là số thu ngân sách. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 47.873,44 tỷ đồng, tăng 44,16% so với cùng kỳ, bằng 40,83% dự toán Trung ương giao và bằng 40,54% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt 28.537,72 tỷ đồng, tăng 48,20% so với cùng kỳ, bằng 55,96% dự toán Trung ương và dự toán HĐND thành phố giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.742,67 tỷ đồng, tăng 44,04% so với cùng kỳ, bằng 29,89% dự toán Trung ương và dự toán HĐND thành phố giao. Đây thực sự là

những con số mang lại niềm vui và sự phấn khởi bởi đã vượt mức dự báo, trong khi quý 1 hàng năm đều lâm vào tình trạng “ăn đong” với nhiều lo lắng. Đáng chú ý, nhiều quận, huyện đã có số thu vượt khá cao như Thủy Nguyên, Tiên Lãng...

Một số chỉ tiêu kinh tế khác của Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng như kim ngạch xuất khẩu đạt 8,58 tỷ USD, tăng 5,45% so với cùng kỳ, bằng 23,19% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 38,45 triệu tấn, tăng 6,67% so với cùng kỳ, bằng 18,14% kế hoạch năm. Số lượng khách du lịch đạt 1,806 triệu lượt, tăng 12,29% so với cùng kỳ, bằng 18,06% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 372,03 triệu USD, tăng 46,84% so với cùng kỳ, bằng 8,27% kế hoạch năm.

Cũng rất đáng mừng khi ngay trong những tháng đầu năm, Hải Phòng đã công bố thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam; hoàn thiện hồ sơ trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 4 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.276,29 ha, gồm: Vinh Quang (giai đoạn 1); Tràng Duệ 3; nam Tràng Cát; Nhật Bản - Hải Phòng (giai đoạn 2); quyết định thành lập Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ, huyện An Dương. Đồng thời, khởi công các dự án: đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện; khẩn trương hoàn thiện các bến số 3,4,5,6 của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và bắt đầu đi vào hoạt động. Cùng với đó, tiếp tục triển khai tuyến đường cao tốc ven biển; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư.



Đặc biệt, Hải Phòng tập trung rất cao thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tinh thần chủ động, quyết liệt. Thành phố đóng góp 11.000 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách để thực hiện công tác GPMB dự án và thi công tuyến nhánh ra tới cảng nam Đồ Sơn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để xác định, cắm mốc chỉ giới, thực hiện chuẩn bị đầu tư...

Tuy nhiên, kỷ lục và chỉ số ấn tượng nhất là sự hài lòng của người dân khi được chăm lo chu đáo về mọi mặt cả vật chất và tinh thần. Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, Hải Phòng vẫn dành nguồn kinh phí đáng kể chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở mức cao. Đa số nhân dân đều rất phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào sự phát triển của thành phố. Đặc biệt là tin tưởng tuyệt đối thành phố tiếp tục bứt phá. Điều đó càng khẳng định sự phát triển kinh tế của thành phố đã mang lại quyền lợi cho mỗi người dân thành phố, nhìn thấy được, cảm nhận được, đo đếm được một cách rất cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, từ đầu năm tới nay, thành phố tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị nhưng vẫn bảo đảm thực hiện các

công việc theo kế hoạch. Hải Phòng vẫn tiếp tục là một trong những điểm sáng của cả nước; QPAN được giữ vững. Đây là sự khởi đầu năm mới rất đáng khích lệ, là cơ sở, nền tảng để Hải Phòng hướng tới các mục tiêu cao hơn trong quý 2 và cả năm 2025.

Sẵn sàng vượt qua những khó khăn thách thức mới

Kết quả phát triển KTXH, bảo đảm QPAN của Hải Phòng những tháng đầu năm 2025 là rất đáng ghi nhận, tự hào. Tuy nhiên, so với mục tiêu, kỳ vọng thì còn phải phấn đấu nhiều với sự quyết tâm, quyết liệt, đồng thuận cao hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, điều chưa hài lòng là giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 10% kế hoạch (25.440,605 tỷ đồng). Trong khi đó, đây được coi là nhân tố, là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp là còn có sự trì trệ, chậm trễ trong GPMB; một số địa phương ngại va chạm, không cương quyết cưỡng chế thu hồi mặt bằng. Bên cạnh đó, một số dự án kết cấu nguồn đất giá đất nhưng các địa phương chưa kịp triển khai cũng ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân.

Cùng với đó, một số chỉ tiêu kinh tế tuy tăng trưởng nhưng cũng chưa đạt mức mong muốn theo kế hoạch như thu hút khách du lịch (mới đạt 18%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt 18,3%; sản lượng hàng qua Cảng đạt 18%; thu hút nguồn vốn FDI đạt 8% trong khi theo đúng tiến độ, các chỉ tiêu này phải đạt mức 25% trở lên.

Một thách thức lớn rất đáng lo ngại khi ngày 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, lên tới 46%. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hải Phòng Lê Gia Phong, Hải Phòng có nhiều doanh nghiệp có hàng xuất khẩu vào Mỹ như các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG và quyết định này sẽ có tác động đáng kể tới sự phát triển kinh tế của Hải Phòng trong thời gian tới, nhất là trong thu hút đầu tư.

Chính bởi thế, trong lúc này, toàn thành phố lại càng phải cố gắng và tuyệt đối “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, cùng đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao hơn. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, trong quý 2 cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc để ra. Trong đó, cần rà soát kỹ lưỡng các công việc được UBND thành phố giao các ngành, địa phương về tiến độ, chất lượng, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện công tác GPMB, trường hợp nào cố tình không chấp hành cần tổ chức cưỡng chế. Cùng với đó, tập trung cao

cho công tác đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án được duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm xử lý vi phạm tại các dự án trọng tâm, trọng điểm đã được xác định trong giai đoạn 2026-2030, tránh trường hợp để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép tại các khu đất đã quy hoạch. Địa phương nào để xảy ra sai phạm mà thiếu cương quyết thành phố sẽ xem xét trách nhiệm tập thể và cá nhân.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/kinh-te-hai-phong-vung-vang-la-diem-sang-ca-nuoc-voi-nhieu-dot-pha-moi>